

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณธรรม 12 ประการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 24 มี.ค. 2568

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณธรรม 12 ประการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิมพ์แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณธรรม 12 ประการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประกอบด้วย ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สำหรับครู และสำหรับผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการและประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนนำไปประกอบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในการนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนนำไปประกอบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยสามารถสแกน QR Code ทายหนังสือฉบับนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และกรอกข้อมูลในแบบตอบรับเอกสารรายการที่ได้รับตามแบบฟอร์มโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังเอกสารแนบ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๕๖๘



ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิมพ์แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณธรรม ๑๒ ประการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประกอบด้วย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สำหรับครู และสำหรับผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการและประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนนำไปประกอบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในกรณีนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนนำไปประกอบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยสามารถสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และกรอกข้อมูลในแบบตอบรับเอกสารรายการที่ได้รับตามแบบฟอร์มโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังเอกสารแนบ



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๔ มีนาคม ๒๕๖๘

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๘



เอกสารแนวทาง ฯ



แบบตอบรับ

“เรียนดี มีความสุข”

แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

๑. ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณธรรม ๑๒ ประการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางดังกล่าว จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

๒. ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรอกข้อมูลในแบบตอบรับเอกสารรายการที่ได้รับตามแบบฟอร์มโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

๓. ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน ๑๔๓ แห่ง และสถานศึกษาเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๖๑ แห่ง ตามรายชื่อท้ายหนังสือ กรอกข้อมูลในแบบตอบรับเอกสารรายการที่ได้รับตามแบบฟอร์มโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และกรอกข้อมูลในแบบตอบรับเอกสารรายการที่ได้รับตามแบบฟอร์มโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



เอกสารแนวทาง ฯ



แบบตอบรับเขตฯ



แบบตอบรับสถานศึกษา



รายชื่อสถานศึกษา
โครงการโรงเรียนกองทุน โครงการโรงเรียนกองทุน

[ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงาน](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน